

Rừng ngập mặn - lá chắn thiên tai

KỶ 2: “SỐNG KHỎE” NHỜ RỪNG

Những năm qua, rừng ngập mặn không chỉ giúp Thái Bình phòng, chống thiên tai mà còn trở thành mảnh đất màu mỡ, nơi mưu sinh của nhiều người dân vùng biển.



Xã Đông Long (Tiền Hải) tích cực trồng và bảo vệ rừng ngập mặn.

“Lộc trời” cho ngư dân

Những bàn chân trên bước đường mưu sinh trong vạt rừng ngập mặn (RNM) các xã ven biển huyện Thái Thụy đã in hằn thành những lối mòn ngoằn ngoèo dưới tán cây rừng. Ở đó, không kể ngày hay đêm, khuya hay sớm, hàng trăm người dân đắm mình trong bùn, nước để kiếm từng con công, con cá, con tôm... Với người dân nơi đây, rời biển là đói, nghèo. Những cánh RNM xã Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải xanh muốt, trải dài ngút ngàn. Tháng 3 mưa dầm, lạnh giá. Chiều về, cái lạnh lại

càng tái tê. Đem ở đây bình yên đến lạ, gió thổi, sóng ri rào ngoài khơi xa hòa với tiếng động cơ từ những đôi tàu kéo lưới. Không gian yên ả ấy bị khuấy động khi tiếng bước chân, tiếng nói cười của những người làm nghề bắt cua, tôm, còng đêm rào bước trên đê. Từng tốp người hòa vào màn đêm... Đoạn đê biển dài chừng 100m, nhìn xuống là con lạch dẫn ra cửa Đại Bàng đã trở thành điểm tập kết của người dân xã Thụy Trường mỗi đêm. Mọi người ngồi trên mặt đê, tiếng gọi nhau rộn rã. Khi đã tìm đủ thành viên, từng tốp vượt qua dải phân

cách, tỏa xuống cánh rừng dưới chân đê, bắt đầu một đêm lao động. Luôn lách chú tâm vào công việc. Chính công việc này đã rèn cho họ sự tinh nhanh, dứt khoát với đôi tay liên tục sục sạo dưới lớp bùn. Sau mỗi đêm, những vát và mưu sinh của họ được đến đáp xứng đáng. Chị Hoàng Thị Chung, thôn Vạn Xuân Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) cho biết: Công việc này mỗi ngày cũng đủ trang trải cho sinh hoạt trong gia đình, từ 250.000 - 300.000 đồng, ngày nhiều thì được 600.000 đồng. Còn với chị Trần Thị Thoa, thôn Trì Chỉ Nam, xã Thụy Trường

mất càng làm cánh rừng âm u hơn. Trời về đêm, tiếng nói cười với dần, mọi người chú tâm vào công việc. Chính công việc này đã rèn cho họ sự tinh nhanh, dứt khoát với đôi tay liên tục sục sạo dưới lớp bùn. Sau mỗi đêm, những vát và mưu sinh của họ được đến đáp xứng đáng. Chị Hoàng Thị Chung, thôn Vạn Xuân Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) cho biết: Công việc này mỗi ngày cũng đủ trang trải cho sinh hoạt trong gia đình, từ 250.000 - 300.000 đồng, ngày nhiều thì được 600.000 đồng. Còn với chị Trần Thị Thoa, thôn Trì Chỉ Nam, xã Thụy Trường

(Thái Thụy) chia sẻ: RNM ở đây như “bức tường xanh” bảo vệ đê biển... Không những vậy, nó còn mang trong mình nguồn lợi cho cuộc sống của cư dân ven biển - nơi trú ngụ, sinh sản của muôn loài thủy sản. Nhưng chúng tôi cũng ý thức được rằng khai thác phải đi đôi với bảo tồn thì mới bền vững được. Những người khai thác thủy sản tự nhiên dưới tán rừng sù, vạt như chúng tôi cũng ý thức sâu sắc về việc bảo vệ môi trường sinh thái, phát hiện và ngăn chặn những hành vi phá hoại thiên nhiên, góp phần giữ gìn, bảo vệ rừng.

“Bức tường xanh”

ngăn bão tố, thiên tai

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Tiền Hải có 23km bờ biển, 3 cửa sông lớn đổ ra biển. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên có nhiều thế mạnh để phát triển nuôi trồng thủy sản, tự nhiên Tiền Hải cũng gặp không ít khó khăn do BĐKH gây ra. Trước diễn biến của BĐKH, Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là trồng và bảo vệ rừng ngập mặn có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển nguồn thủy sản tự nhiên và nuôi trồng, đồng thời góp phần bảo vệ các dải đê chắn sóng, giúp cư dân khu vực ven biển ổn định cuộc sống.

Với gần 4,2km đê biển, xã Đông Long (Tiền Hải) hiện có 400ha RNM và gần 200ha mới trồng chưa thành rừng. Màu xanh muốt của cây bản, vạt đang dần khỏa lấp những khoảng trống sóng gió menh mông. Là xã ven biển, thường xuyên phải đối mặt với rủi ro, thiên tai, đã từng bị xóa sổ nhiều đầm nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ nên cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đông Long hiểu rõ hơn hết vai trò, giá trị của RNM.

Ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, phát triển kinh tế biển là một trong những mũi nhọn tạo bước đột phá cho kinh tế của Thái Bình. Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững, Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững. Trong đó, khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất hàng hóa lớn theo nhu cầu của thị trường, vùng quy hoạch, nâng cao giá trị gia tăng; xây dựng các khu bảo tồn biển, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, góp phần cân bằng sinh thái biển, gìn giữ tài nguyên biển cho mai sau.

Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Thái Thụy với lợi thế có bờ biển trải rộng, 3 cửa sông lớn, hàng nghìn hecta bãi bồi ven biển là tiềm năng phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, những năm gần đây, huyện đang tập trung đầu tư nhiều nguồn lực để đưa kinh tế biển phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nhất là đối với 3 lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và vận tải biển. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đổi thay, nhất là các xã ven biển. Số hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm. Để phát triển kinh tế biển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, huyện Thái Thụy tiếp tục quan tâm đến công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ RNM nhằm bảo đảm môi trường sinh thái và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Thụy Xuân (Thái Thụy)



Thụy Xuân là xã ven biển, trên 80% dân số sống bằng nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản. Nhiều ngư dân đã mưu sinh bằng nghề khai thác thủy sản từ rừng sù vạt, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống. Những gia đình khó khăn, không có tàu thuyền đi biển hàng ngày vẫn có thể bắt cua, cá, ngao... ở RNM để mưu sinh. Công việc của họ thường diễn ra quanh năm. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn luôn nhắc nhở nhau không được tận thu mà gìn giữ và bảo vệ RNM cùng các loài sinh vật để làm nguồn sinh kế lâu dài và bền vững.

RNM được người dân ví von như “bức tường xanh”, “dải đê mềm” ngăn bão tố, bảo vệ 150ha đầm, giúp người dân yên tâm nuôi trồng thủy sản và làm giàu từ biển. Trước kia, người dân xem nhẹ việc bảo vệ RNM do nhận thức hạn chế, tuy nhiên, khi thấy vai trò lớn của rừng đối với phát triển kinh tế, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng, ý thức gìn giữ, phát triển rừng được nâng lên rất nhiều. Ông Đặng Văn Nhõ, Đội trưởng Đội bảo vệ RNM xã Đông Long cho biết: Nuôi trồng thủy sản trong đầm là sinh kế của nhiều người dân Đông Long. Trước kia, khi

RNM chưa được phủ kín, gần 4,2km đê biển phải trực diện với sóng, khi bão vào chính quyền phải huy động mọi lực lượng ra ứng cứu. Chỉ cần một cơn bão nhỏ, tôm, cá có thể bị cuốn theo dòng nước, bao nhiêu tài sản, vốn liếng của người dân cũng đổ sông đổ bể. Khoảng 10 năm trở lại đây, Đông Long được tiếp nhận nhiều dự án của các tổ chức, đơn vị; ngoài việc hỗ trợ trồng mới, công tác bảo vệ cũng được chú trọng khi các dự án xây dựng quy ước cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người

dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đổi mới cách thức, loại cây trồng, thay vì trồng trực tiếp thì tiến hành ươm cây trong bầu, khi cây đạt chiều cao nhất định mới mang ra trồng, sử dụng cây bản vì khả năng thích ứng cao nên hiệu quả trồng rừng được cải thiện rõ rệt. Theo thời gian, bao mảnh xanh đã mạnh mẽ vươn mình về phía biển, cùng sự chung tay bảo vệ của cộng đồng đã xây nên “bức tường xanh” ngăn bão tố, thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

(còn nữa)
NHÓM PHỎNG VIÊN

XÍ NGHIỆP KTCTTL HUYỆN TIỀN HẢI

Bảo đảm đủ nước phục vụ chăm sóc lúa xuân



Nông dân huyện Tiền Hải phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Thời gian qua, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Tiền Hải đã chủ động thực hiện bơm, điều tiết nước để bảo đảm đủ nước cho trên 10.000ha lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đòng.

Ông Phan Đình Du, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng cho biết: Hiện nay 281ha lúa xuân của xã đang sinh trưởng, phát triển tốt. Thời gian qua HTX đã phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL huyện chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị tốt các điều kiện nguồn nước trong sản xuất vụ xuân. Trước khi bước vào sản xuất, HTX chủ động kiểm tra, tu sửa máy bơm, nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy các sông

trục, sông dẫn. Phối hợp với các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa xuân, sử dụng phân bón NPK, thuốc bảo vệ thực vật, trong đó HTX đã nhập khoảng 40 tấn phân bón NPK, đạm ure... và thuốc bảo vệ thực vật cung ứng cho bà con nông dân.

Không chỉ có Nam Thắng mà các hộ nông dân trong huyện đều chủ động thăm đồng, điều tiết nước, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa. Ông Hoàng Minh Tân, thôn Thượng, xã Tây Lương cho biết: Để bảo đảm cho 8 sào lúa xuân phát triển tốt, thời gian qua, tôi đã tích cực thăm đồng, giữ mực nước thích hợp tại chân ruộng. Đồng thời tập trung bón phân cân đối cho lúa phát triển. Bước vào

sản xuất vụ xuân tôi cùng bà con nông dân được HTX tập huấn về cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân. Tôi đã vận dụng những kiến thức đã được tập huấn tiến hành chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, trong đó bảo đảm giai đoạn lúa bén rễ hồi xanh không bị ngộ độc sau khi gieo cấy và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.

Ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp KTCTTL huyện Tiền Hải cho biết: Bước vào vụ xuân năm nay, Xí nghiệp đã chủ động xây dựng phương án, duy tu bảo dưỡng máy móc, tu bổ sửa chữa công trình nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới cho lúa xuân. Trong đó, thực hiện làm thủy lợi đồng xuân, đơn vị

đã tiến hành kiểm tra tình trạng vi phạm mặt cắt của dòng chảy; tháo dỡ dề dướng đó, trục vớt bèo bống, vật cản, bảo đảm thông thoáng dòng chảy; tu sửa 27 cống dưới đê, 70 cống nội đồng, 15 trạm bơm... Hiện nay, công tác giải phóng dòng chảy trên các sông trực chính được Xí nghiệp thực hiện tốt. Thường xuyên phối hợp với các địa phương tập trung khơi thông các tuyến mương cấp 3 do địa phương quản lý, bảo đảm thuận lợi cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Xí nghiệp đã chủ động tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đánh giá thực trạng hệ thống mương dẫn của các vùng, điều tiết nước linh hoạt, phù hợp trên toàn hệ thống. Yêu cầu các tổ thủy nông của HTX thường xuyên kiểm tra hệ thống cống, mương máng không để tình trạng thiếu nước tại các xứ đồng. Song song với việc điều tiết nước hợp lý, Xí nghiệp cũng đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, không vi phạm cấm đặng đó, vó bè trên các sông trực, sông dẫn... Nắm bắt kịp thời mọi diễn biến bất thường của thời tiết, bám sát lịch sản xuất vụ xuân của huyện để lập lịch tưới, tiêu khoa học, hợp lý. Tích cực kiểm tra đồng ruộng, nhất là ở những vùng, khu vực thường xuyên khó khăn về nguồn nước tưới, chân ruộng cao. Đồng, mở các cống ở các cửa sông giáp biển hợp lý để giữ nước ngọt, ngăn nước mặn, đồng thời xác định chính xác độ mặn tại các cửa sông để có kế hoạch lấy nước từng giai đoạn tưới phù hợp, tránh nước mặn xâm nhập làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

MẠNH THẮNG

Thay vì trực tiếp ra chợ, đến các trung tâm thương mại, siêu thị mua sắm trực tiếp, nhiều người lựa chọn phương thức mua sắm online. Chỉ vài phút thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể chọn mua các món đồ từ hàng tiêu dùng đến hàng điện tử. Điều này rất tiện lợi, giúp hạn chế tiếp xúc đông người, mua sắm dễ dàng và tiết kiệm thời gian di chuyển. Từ nhiều ngày nay, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, tổ 1, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) luôn ở tại nhà. Để hạn chế việc đi chợ hay siêu thị, chị đã tải ứng dụng chọn mua sản phẩm trên mạng internet giao hàng tận nhà. Chị Huệ chia sẻ: Gia đình từ trước đến giờ hay mua thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, mình chọn cách mua hàng online, thấy giá cả cũng hợp lý. Chỉ cần 1 - 2 phút để đặt hàng; chờ 10 - 20 phút để nhận hàng đối với thực phẩm và 1 - 2 ngày đối các hàng gia dụng khác. Còn theo chị Phan Thị Hồng Sen, tổ 7, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình), dịch Covid-19 đã làm chị thay đổi thói quen tiêu dùng. Thay vì đến siêu thị hay ra chợ mua hàng như trước đây, chị Sen đã chuyển sang tải app VinID với tính năng “Đi chợ online” tích hợp sẵn trên ứng dụng. Chỉ với vài thao tác, tất tần tật đồ nhu yếu phẩm được nhân viên giao hàng đưa đến tận nhà chỉ sau 20 phút. Không chỉ mua được thực phẩm tươi sống, tiết kiệm thời gian mà việc mua hàng online còn giúp chị Sen không phải tiếp xúc với quá nhiều người như cách mua hàng

Thay đổi thói quen mua sắm vì dịch Covid-19

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã làm thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi.

truyền thống. Ngoài ra, do dịch bệnh, thời gian nghỉ ở nhà nhiều, chị Sen cùng các con còn trực tiếp chế biến các món ăn tại nhà chứ không mua sẵn thức ăn như trước. “Việc này cũng giúp tôi tiết kiệm được một khoản kha khá và mọi người trong gia đình cũng cảm thấy gần gũi với nhau nhiều hơn” - chị Sen chia sẻ.

Bên cạnh việc mua hàng online, nhiều bà nội trợ vẫn chọn mua thực phẩm qua chợ truyền thống song việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch được đặc biệt chú

trọng. Bà Nguyễn Thị Khuy, tổ 3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: 2 ngày tôi mới ra khỏi nhà để đi chợ mua thực phẩm cho gia đình. Khi đi, tôi sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách, chọn những quầy hàng có thực phẩm tươi sống và luôn có ý thức tránh đứng gần mọi người khi mua hàng. Đang mua sắm ở cửa hàng Vinmart+, chị Đào Thị Việt, nhà ở phố Đốc Đen (thành phố Thái Bình) cho biết: Những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, tôi hạn chế ra đường nhưng cũng không tích trữ quá nhiều thực phẩm. Bởi thực phẩm tại các chợ truyền thống,

siêu thị luôn đầy ắp, không có tình trạng “cháy kệ, rỗng hàng”. Để hạn chế tiếp xúc nơi đông người, tôi thường mua thực phẩm sử dụng cho 2 - 3 ngày hoặc mua hàng online, giao hàng tận nhà với giá cả bình ổn. Những ngày qua, tại các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu luôn dồi dào, giá cả ổn định. Do đó, người tiêu dùng không nên lo chuyện tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng, bảo đảm sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.

MINH NGUYỄN



Nhiều chị em chọn cách mua hàng online để góp phần phòng, chống dịch Covid-19.